

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยศรีนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒





ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  
เรื่อง อนุมัติบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๗ (๘/๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ได้อนุมัติบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ ดังนี้

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา  
พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ.ปยุตฺโต )

ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ดร.บุญชัย โชควัฒนา


ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วรารุณ สุมาวงศ์

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี  
รองศาสตราจารย์เย็นใจ สมวิเชียร

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พานิชย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

  
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไชศรี ศรีอรุณ)

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

**คำประกาศเกียรติคุณ**  
**พระพรหมคุณาภรณ์**  
**ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา**

พระพรหมคุณาภรณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม พระคุณท่านเป็นพระเถรจารย์ชั้นผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างยิ่งในสาขาพุทธศาสตร์ โดยมีผลงานวิชาการจำนวนมาก เผยแพร่อย่างกว้างขวางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นับเป็นบุคลากรผู้นำหลักแห่งพุทธศาสนาของไทยและของโลกซึ่งเป็นที่เคารพยกย่องเป็นอย่างสูง

ในด้านการศึกษา พระพรหมคุณาภรณ์ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกียรติคุณอันดับ๑) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศกวัน ส่วนด้านการศึกษาปริยัตถกรรมนั้น พระคุณท่านสอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค ขณะเมื่อยังเป็นสามเณร ทั้งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างลุ่มลึก กับทั้งด้วยความเป็น "ปราชญ์" ผู้ก่อปรด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้วยความรู้รอบและรู้สึก จึงได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศกวัน เป็นเวลาถึง ๑๐ ปี ในวาระดังกล่าว พระคุณท่านได้เป็นกำลังสำคัญผู้หนึ่งในการวางรากฐานการศึกษาของสงฆ์ไว้อย่างเข้มแข็ง ทันสมัย สอดคล้องผสมผสานไปกับโลกซึ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและตลอดเวลาได้อย่างเหมาะสม

ไม่เพียงเป็นผู้นำทางการจัดการศึกษาแก่สงฆ์เท่านั้น พระพรหมคุณาภรณ์ในฐานะ "พระนักวิชาการ" ยังเป็นผู้นำด้านการให้การศึกษามหาชนอย่างเข้มแข็งยิ่ง ด้วยการจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมเผยแผ่ธรรมทั้งต่อสังคมภายนอก และทั้งภายในวัดญาณเวศกวัน ที่พระคุณท่านเป็นเจ้าอาวาส นอกเหนือจากนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ได้อุตสาหะเรียบเรียงงานนิพนธ์จำนวนมาก อันเป็นที่ยกย่องในปรีชาสามารถและความสุขุม คัมภีร์ภาพ ด้วยการเสนอแก่นแห่งพระธรรมอย่างลุ่มลึกทั้งโดยแนวคิดและแนวปฏิบัติ กอปรด้วยการวิเคราะห์ วิพากษ์อย่างเป็นเหตุผล เป็นกลาง กับทั้งเปี่ยมด้วยจิตเมตตา ตามแนววิถีพุทธอันบริสุทธิ์ต่อองค์ ผลงาวิชาการระดับสูงซึ่งได้เผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า ๓๐๐ เล่ม เหล่านี้ นับเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงการพระพุทธศาสนา ที่มีผู้ศึกษาโดยแพร่หลายทั่วโลก

สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เห็นควรขอพระราชทานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา แต่พระคุณท่าน พระพรหมคุณาภรณ์ เพื่อเชิดชูเกียรติคุณอันล้นพ้นเกินคณานับ และทั้งเพื่อแสดงจิตสำนึกกตัญญูในคุณูปการอันใหญ่หลวง ในฐานะที่พระคุณท่านผู้เปรียบประหนึ่งสถาบันหลักแห่งพระพุทธศาสนา ได้มีวิริยะอุตสาหะศึกษาค้นคว้าและถ่ายทอดเผยแผ่พระธรรมอันประเสริฐให้เป็นที่ยิ่งแก่พุทธมามกะทั่วโลก สมดังความหมายแห่งนามฉายา "ปยุตโต" คือ "ผู้เพียรประกอบแล้ว" อันเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป

**คำประกาศเกียรติคุณ**  
**นายบุญชัย โชควัฒนา**  
**ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์**

นายบุญชัย โชควัฒนา สำเร็จการศึกษาด้านการบริหารจากสหรัฐอเมริกา และด้านศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัทสหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท เช่น บริษัทฟาร์อีสต์ดีดีบี จำกัด (มหาชน) บริษัทเฟรมไลน์ จำกัด บริษัทอินทีเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด รวมทั้งยังมีส่วนร่วมดูแลกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ขององค์กรระดับประเทศอีกหลายแห่ง

โดยปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทสหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล นายบุญชัย โชควัฒนา ผู้รับผิดชอบในการวางแผนและบริหารจัดการเชิงรุกด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในองค์กรและต่อสาธารณชน สามารถดำเนินการโดยประสพผลสำเร็จด้วยดี ทำให้บุคลากรในบริษัทมีขวัญ กำลังใจ และรับรู้ถึงความก้าวหน้า นโยบาย และทิศทางขององค์กร สามารถรวมเป็นกำลังขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) และเครือข่าย ที่นายบุญชัย โชควัฒนา กำกับดูแล ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริโภค นายบุญชัย โชควัฒนา ได้สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกิจการของบริษัท ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมเสริมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง ภายใต้แนวคิด “การรับผิดชอบต่อสังคม” หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) อันเป็นแนวโน้มของการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทสหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) นับเป็นกลุ่มธุรกิจนำร่องที่ถือเป็นต้นแบบการดำเนินแนวคิดดังกล่าว โดยนายบุญชัย โชควัฒนา ได้กำหนดกระบวนการทัศนในการดำเนินกิจกรรมเอสังคมอย่างหลากหลาย เช่น โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนโครงการวันแม่แห่งชาติ ที่คัดสรรและมอบรางวัลแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู โครงการรณรงค์เลือกตั้งใสสะอาด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมแก่การเมือง และให้ความรู้แก่ประชาชน รายการโทรทัศน์ “รักลูกให้ถูกทาง” เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เป็นต้น

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญดังกล่าว นายบุญชัย โชควัฒนา จึงได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการด้านสื่อสารมวลชนของรัฐสภาหลายตำแหน่งคือ เป็นกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดผังรายการโทรทัศน์ รวมทั้งเป็นกรรมการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกวุฒิสภา นอกจากนี้ ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการประชาสัมพันธ์และวารสารหอการค้าไทย อีกด้วย

โดยความสามารถในการบริหารจัดการด้านสื่อสารมวลชน ทั้งกอปรด้วยวิสัยทัศน์โดดเด่น ซึ่งเน้นการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการเกื้อกูลสังคม สภามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเห็นสมควรขอพระราชทานปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ นายบุญชัย โชควัฒนา เพื่อเชิดชูเกียรติคุณความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน

**คำประกาศเกียรติคุณ**  
**นายบุญเกียรติ โชควัฒนา**  
**ปริญญการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์**

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากสหรัฐอเมริกา เป็นผู้บริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในระดับแนวหน้าของประเทศ ทั้งเป็นผู้หนึ่งที่สามารถสร้างและนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ด้านหลักการบริหารธุรกิจและการตลาดด้วยกลยุทธ์อันโดดเด่นและวิสัยทัศน์กว้างไกล

ในการสืบสานธุรกิจของเครือสหพัฒน์พินุล จำกัด (มหาชน) ต่อจากผู้ก่อตั้งคือ ดร.เทียม โชควัฒนา นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ได้รับผิดชอบตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่าง ๆ ในเครือกว่า ๒๐ บริษัท เช่น บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทสหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ทั้งนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ได้บริหารจัดการกลุ่มบริษัทในความรับผิดชอบโดยเจริญก้าวหน้าด้วยดี เป็นที่ประจักษ์และยกย่องกันโดยทั่วไป

นอกจากความสามารถในการบริหารธุรกิจดังกล่าว นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ยังก่อปรด้วยความเป็นนักวิชาการอย่างสูงยิ่ง ดังได้เรียบเรียงผลงานตำราและงานเขียนสารคดีด้านบริหารธุรกิจและการตลาดจำนวนหนึ่ง ทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวคิดด้านบริหารธุรกิจแก่สถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ยังเน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการบริหารธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “การรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจต่อสังคม” หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) โดยให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ทั้งได้เสนองานวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนอย่างเข้มแข็ง

เหนืออื่นใด ด้วยความเป็นพุทธิมาภะที่เชื่อมั่นและน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติเป็นหลักสำคัญของชีวิต รวมทั้งจิตสำนึกด้านคุณธรรมและการเกื้อกูลสังคม นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ได้เป็นผู้บริหารธุรกิจกลุ่มแรก ๆ ที่นำวิถีธรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้วยหลักธรรมมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ได้จัดฝึกอบรมธรรมะแก่บุคลากรของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ นอกจากจะทำให้บุคลากรมีความสุข มีขวัญกำลังใจ และมีความรักองค์กรแล้ว ยังช่วยสร้างเสริมสำนึกที่ดี มีคุณธรรม กล่าวได้ว่า นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ได้เพียรสร้างคนดีให้แก่สังคมไทยอีกด้วย

ด้วยตระหนักในเกียรติคุณความสามารถในเชิงบริหารธุรกิจ อันควบคู่กับการอุทิศและเสียสละ ร่วมรับผิดชอบสังคมไทยดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเห็นสมควรประกาศเชิดชูเกียรติคุณ ขอพระราชทานปริญญการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนและวงศ์ตระกูลสืบไป.

## คำประกาศเกียรติคุณ

### ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วรารุช สุมาวงศ์ ปริญญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วรารุช สุมาวงศ์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปริญญโท สาขาแพทยศาสตร์ จากสหรัฐอเมริกา หลังจากสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี トラบจนเกษียณอายุราชการ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกันนี้ยังได้ทำงานให้แก่องค์กรด้านสุขภาพอีกหลายแห่งโดยต่อเนื่อง

นอกจากการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์แพทย์ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วรารุช สุมาวงศ์ ยังมีความสนใจด้านการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์จึงได้ผลิตตำราและเอกสารด้านหลักการเรียนการสอนโดยต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในหลายวาระที่สำคัญ เช่น ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการศึกษา ภายหลังเกษียณอายุราชการยังได้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา และที่ปรึกษา โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ของกระทรวงสาธารณสุข ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วรารุช สุมาวงศ์ ได้ร่วมสร้างสถานผลงานด้านแพทยศาสตรศึกษาที่สำคัญ ๆ เช่น การวางรากฐานการดำเนินงานด้านแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งทั้งหมดเป็นชั้นเรียนของนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งได้ร่วมจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้แก่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมอาจารย์แพทย์และอาจารย์บางสาขาวิชาชีพอื่น ในด้านการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยสม่ำเสมอ ทั้งเป็นผู้ริเริ่มนำผู้ป่วยจำลองมาใช้ในการประเมินผลการเรียนการสอนและการฝึกทักษะให้นิสิตนักศึกษาต่าง ๆ กล่าวได้ว่า ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วรารุช สุมาวงศ์ เป็นผู้หนึ่งที่อุทิศตนต่อการเรียนการสอนและการประเมินผล นักศึกษาแพทย์และบัณฑิตแพทย์อย่างจริงจัง ดังได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะ “อาจารย์ตัวอย่าง” ของมหาวิทยาลัยมหิดล

โดยเกียรติคุณความสามารถ และความมุ่งมั่นอุทิศตนในฐานะอาจารย์แพทย์ ตลอดจนรวมถึงการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์โดยต่อเนื่อง อันนับเป็นคุณูปการยิ่งต่อวิชาชีพแพทยศาสตร์ของประเทศ สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเห็นสมควรขอพระราชทานปริญญญา แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วรารุช สุมาวงศ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนและวงศ์ตระกูลสืบไป.

**คำประกาศเกียรติคุณ**  
**รองศาสตราจารย์เย็นใจ สมวิเชียร**  
**ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี**

รองศาสตราจารย์เย็นใจ สมวิเชียร สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และ  
 ครุศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์และการบริหารการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้าน  
 วิทยาศาสตร์ศึกษา จากสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและเหรียญกษาปณ์ มูลนิธิส่งเสริม  
 โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ  
 วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

หลังสำเร็จการศึกษา รองศาสตราจารย์เย็นใจ สมวิเชียร ได้เข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์ในสถานศึกษา  
 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้เข้าปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  
 ด้วยความเข้มแข็งในเชิงวิชาการ ความตั้งใจ และอุทิศตนแก่งาน เป็นที่พึงพอใจของผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  
 จึงได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และภาควิชาเคมี โดยลำดับ ทั้งนี้ ทำให้  
 ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมี และวิธีสอนวิชาเคมีแนวใหม่ เป็นโครงการนำร่อง โดยการสนับสนุน  
 ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) นอกจากนี้ ยังได้เป็นกำลังสำคัญ  
 ในการบุกเบิกให้มีการนำหลักสูตรวิชาเคมีแผนใหม่และแนวการสอนแบบใหม่ไปใช้ในการเรียนการสอนทั่วประเทศ  
 รวมทั้งเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมดำเนินงานโครงการ “พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ  
 เทคโนโลยี” (พสวท.) อีกด้วย

ด้วยผลงานที่ประสบความสำเร็จด้วยดี รองศาสตราจารย์เย็นใจ สมวิเชียร จึงได้รับความไว้วางใจให้ดำรง  
 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมโครงการโอลิมปิก  
 วิชาการในระยะเริ่มแรก และในที่สุดก็ได้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ทั้งหมด ทั้งนี้ ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ที่ดี โดย  
 ประสานงานกับภาคเอกชนและสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โครงการมีความก้าวหน้า เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ  
 ภายในเวลาไม่นานนัก และเมื่อเกษียณอายุราชการ ก็ได้รับความไว้วางใจจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า  
 กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ถวายงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ  
 มัธยมศึกษา ดังกล่าวข้างต้น

โดยเกียรติคุณและผลงานอันเกิดจากความรู้ความสามารถอันสูงยิ่ง ทั้งกอปรด้วยความมุ่งมั่น อุทิศตน  
 และเสียสละ เป็นเวลายาวนาน บังเกิดคุณานุประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย  
 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเห็นสมควรขอพระราชทานปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี  
 แก่ รองศาสตราจารย์เย็นใจ สมวิเชียร เพื่อเชิดชูเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ชั่วนานาน.

**คำประกาศเกียรติคุณ**  
**ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พานิชย์**  
**ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์**

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พานิชย์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ๒) จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และประกาศนียบัตรการแพทย์ชั้นสูงทาง กุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล Diploma in Child Health จากประเทศอังกฤษ Diplomate American Board of Pediatrics และ Diplomate American Sub-Board of Pediatric Cardiology จากสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นข้าราชการเกษียณอายุราชการ แต่ก็ยังคงอุทิศตนปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานหลายแห่งด้วยกัน

ด้านประวัติการทำงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พานิชย์ ได้เข้ารับราชการ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จวบจนเกษียณอายุราชการ โดยปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถอันสูงยิ่ง ได้เสนอผลงานวิจัยและตำราวิชาการจำนวนมากทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จนถึงดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ทั้งได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารในตำแหน่งต่าง ๆ โดยตลอด ที่สำคัญคือ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตลอดเวลาของการรับราชการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พานิชย์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยสม่ำเสมอ เช่น เป็นประธานของ Asia Pacific Pediatric Cardiac Society เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ American Pediatric Society และ Australian Collage of Health Service Executive กรรมการก่อตั้งและเลขาธิการชมรม รุมชาติสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กรรมการราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งได้มีบทบาทในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพอนามัยของประชากรไทยเป็นอย่างมาก ทั้งในเชิงวิชาการ และการลงสู่ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะในตำแหน่งประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พานิชย์ ได้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันจนสามารถขยายเขตพื้นที่ในการดูแลช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจที่ยากจนโดยทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ

โดยเกียรติคุณความสามารถในเชิงวิชาการอันสูงยิ่ง ตลอดทั้งการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท อุทิศตนและเสียสละ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อวิชาชีพแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งในระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเห็นสมควรขอพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พานิชย์ เพื่อเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนสืบไป